



CÁC KỶ ĐẠI HỘI TOÀN QUỐC CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Từ ngày thành lập đến nay, Đảng ta đã trải qua 12 kỳ đại hội; mỗi kỳ đại hội Đảng là một mốc son lịch sử khảng định những thắng lợi, thành tựu và bài học kinh nghiệm của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Hội nghị hợp nhất thành lập Đảng mang tầm vóc lịch sử của một Đại hội thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam



Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 3/2/1930. Ảnh chụp lại tranh của họa sĩ Phi Hoanh tại Bảo tàng lịch sử Quốc gia

Giữa thế kỷ XIX, Việt Nam bị thực dân Pháp xâm lược và thống trị. Nhân dân Việt Nam đã vùng lên đấu tranh dưới ngọn cờ của các sĩ phu yêu nước và các cuộc vận động cách mạng theo xu hướng tư sản nhưng đều lần lượt thất bại.

Với sự phát triển mạnh mẽ của các phong trào cách mạng Việt Nam, tháng 3/1929, tại nhà số 5D, phố Hàm Long, Hà Nội, Chi bộ Cộng sản đầu tiên ở Việt Nam được thành lập.

Hội nghị hợp nhất thành lập Đảng mang tầm vóc lịch sử của một Đại hội thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là một mốc son chói lọi đánh dấu bước ngoặt lịch sử vĩ đại của cách mạng Việt Nam.

Hội nghị Trung ương tháng 10/1930 đã bầu đồng chí Trần Phú làm Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng, quyết định đổi tên đảng từ Đảng Cộng sản Việt Nam thành Đảng Cộng sản Đông Dương.

VĂN NGUYỄN (tổng hợp)

KIẾN XƯƠNG

Tăng cường quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo

Thực hiện Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ (Luật số 14), thời gian qua, các cấp, các ngành ở Kiến Xương đã triển khai đồng bộ các biện pháp, ngăn chặn tình trạng tàng trữ, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ đồng thời không để xảy ra các vi phạm về pháo.

Hàng năm, Huyện ủy, UBND huyện Kiến Xương đều ban hành các văn bản chỉ đạo công tác bảo đảm an ninh trật tự; đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện Luật số 14, trong đó tập trung tuyên truyền tác hại của việc sử dụng vũ khí (VK), vật liệu nổ (VLN), công cụ hỗ trợ (CCHT) và pháo; phương thức, thủ đoạn của các đối tượng chuyên mục truyền truyền hàng tuần nhằm phát động nhân dân đấu tranh với các hành vi vi phạm.

ở Kiến Xương đã tổ chức ký cam kết thực hiện Luật số 14 với 76.049/78.401 hộ dân, đạt 97%; 2.743 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, đạt 100%; 174 chủ phương tiện vận tải hành khách và chở hàng, bến đò ngang sông, đạt 100%; các trường học tổ chức ký cam kết với 100% giáo viên, công chức, viên chức, học sinh từ lớp 3 đến lớp 9.

Thiếu tá Đàm Chí Trung, Phó Trưởng Công an huyện Kiến Xương cho biết: Công an huyện đã tuyên truyền về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm trật tự an toàn giao thông và phát động phong trào quần chúng tự giác giao, nộp các loại VK, VLN, CCHT và pháo.



Công an các xã, thị trấn ở Kiến Xương thu hồi vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.



Công an thị trấn Kiến Xương tăng cường tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ, Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, Nghị định của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo.

ngân chặn không để xảy ra các vi phạm về quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT và pháo trong dịp tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, Công an huyện tiếp tục mở đợt cao điểm vận động, thu hồi VK, VLN, CCHT và đấu tranh ngăn chặn các vi phạm về pháo.

Theo đồng chí Vũ Ngọc Trì, Bí thư Huyện ủy Kiến Xương, Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 137 về quản lý, sử dụng pháo, đây là nghị định được nhiều người dân quan tâm, do đó ngoài việc ban hành các văn bản chỉ đạo, UBND huyện giao Công an huyện tham mưu tổ chức hội nghị tuyên truyền, quán triệt để người dân hiểu đúng, hiểu rõ các nội dung của Nghị định, bảo đảm việc quản lý, sử dụng pháo đúng quy định.

THU THUY

14 HÀNH VI BỊ NGHIÊM CẤM TRONG QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VŨ KHÍ, VẬT LIỆU NỔ, TIỀN CHẤT THUỐC NỔ VÀ CÔNG CỤ HỖ TRỢ

Infographic detailing 14 prohibited acts regarding weapons, explosives, and fireworks. It includes icons for each act and a list of consequences.

TIỀN HẢI

Chủ động phòng, chống rét trong nuôi trồng thủy sản

Những ngày qua thời tiết rét đậm, rét hại, huyện Tiên Hải đã tích cực tuyên truyền nhân dân có các biện pháp thiết thực để bảo vệ diện tích nuôi trồng thủy sản nhằm ổn định nguồn thủy sản cung cấp vào dịp tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Ông Nguyễn Văn Lân, thôn Ngòi Châu, xã Đông Minh chia sẻ: Sản lượng cá vược trên 1ha của gia đình tôi sẽ cho thu hoạch vào thời điểm giáp tết Nguyên đán. Đối với giống cá vược đặc tính không chịu được rét như một số loài thủy sản khác, do đó để phòng tránh rét đậm, rét hại, gia đình đã chuyển cá sang ao có độ sâu hơn đồng thời dùng bạt che chắn hướng gió lùa.

bổ sung thức ăn giàu dinh dưỡng cho cá, bảo đảm sức khỏe cho cá khi thời tiết rét đậm, rét hại đột ngột. Tết Nguyên đán năm 2020, nhờ chủ động các biện pháp chống rét thích hợp cho diện tích nuôi cá, gia đình tôi đã cung cấp ra thị trường cá thương phẩm,

thu lãi khoảng 150 triệu đồng. Ông Phạm Văn Vang, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Tiên Hải cho biết: Tổng diện tích nuôi trồng thủy sản của Tiên Hải đạt 5.094ha. Những ngày qua thời tiết rét đậm,

rét hại, do đó huyện đã tập trung tuyên truyền đến các hộ dân nuôi trồng thủy sản không được chủ quan, lơ là, cần triển khai các biện pháp thiết thực bảo vệ đối với diện tích nuôi trồng thủy sản. Trong đó, có chế độ chăm sóc đặc biệt cho giống thủy sản, ngoài việc

theo dõi thì phải cho ăn bằng thức ăn đủ chất dinh dưỡng, có bổ sung vitamin C và khoáng chất theo định lượng để thủy sản có đủ sức đề kháng bệnh cũng như khả năng chịu rét. Yêu cầu các địa phương mở các cống lấy nước vào các vùng nuôi trồng thủy sản tạo thuận lợi cho nông dân nâng mực nước ao thích hợp. Đồng thời, khuyến cáo nông dân khi lấy nước vào các ao, cần chú trọng xử lý nguồn nước, bảo đảm ổn định độ pH trong tôm, cá, cua bị sốc. Dùng máy sục khí liên tục tạo nguồn lưu thông tăng lượng oxy trong ao.

chính quyền địa phương bám sát địa bàn, áp dụng các biện pháp phòng, chống rét cho động vật thủy sản khi rét đậm, rét hại xảy ra; hướng dẫn các cơ sở sản xuất giống thủy sản, cơ sở nuôi thương phẩm trên địa bàn theo dõi sát tình hình thời tiết, chủ động thực hiện pháp phòng, chống rét cho thủy sản bố mẹ, giống và nuôi thủy sản thương phẩm; bổ sung lượng nước cần thiết để bảo đảm độ sâu theo yêu cầu kỹ thuật; quan sát, theo dõi sức khỏe của đối tượng nuôi để xử lý kịp thời; khuyến cáo các hộ dân khi các đối tượng nuôi, nhất là các đối tượng chịu rét kém như cá rô phi, cá vược, tôm... khi đã đạt kích cỡ thương phẩm thì tập trung thu hoạch; không kéo lưới kiểm tra hoặc thu hoạch ỉa diện tích nuôi chưa đạt kích cỡ thương phẩm khi thời tiết rét đậm, rét hại.

MANH THẮNG



Các hộ nuôi trồng thủy sản huyện Tiên Hải tăng mực nước ao nuôi để phòng, chống rét cho thủy sản.